

BÁO CÁO

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố và Thường trực HĐND thành phố; Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố báo cáo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân 6 tháng đầu năm 2022, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH NHÂN DÂN VÀ Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

6 tháng đầu năm 2022, các hoạt động trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, giá nguyên, nhiên liệu đặc biệt là giá xăng dầu liên tục tăng cao, kéo theo giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của Nhân dân. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, sự triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các giải pháp của chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân thành phố đã chung sức, đồng lòng chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vừa thực hiện linh hoạt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế và đảm bảo đời sống của Nhân dân. Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã tích cực, chủ động phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định cuộc sống.

Các tầng lớp Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp của UBND thành phố, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội thành phố đã đạt những kết quả tích cực, quốc phòng - an ninh giữ vững. Công tác xây dựng chính đôn đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực được đẩy mạnh tạo sự đồng tình cao trong Nhân dân.

Nhân dân phấn khởi trước sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên nhất là đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn nhất là trong các dịp lễ, tết, các hộ gia đình bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid - 19. Sự hỗ trợ kịp thời đối với người

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19. Vui mừng trước sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong điều tra, xử lý sai phạm liên quan đến công ty Việt Á. Đồng tình với việc kiến nghị của Bộ Giáo dục - Đào tạo trong miễn học phí cho học sinh THPT năm học 2022 - 2023 và Quyết định của Quốc hội về việc thiết kế môn học Lịch sử trong chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông.

Tuy nhiên cử tri thành phố lo lắng, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp với các biến thể mới, sự chủ quan lơ là của một bộ phận Nhân dân, sự lo lắng về hậu covid ảnh hưởng đến sức khỏe và tác dụng phụ của Vacxin phòng, chống Covid - 19. Giá cả một số mặt hàng thiết yếu liên tục tăng trong thời gian gần đây ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân; Bức xúc trước các thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng; lo lắng về tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trên không gian mạng ngày càng tinh vi.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến cử tri và Nhân dân, cử tri và Nhân dân thành phố có những ý kiến như sau:

- Về sản xuất kinh doanh, phục hồi, phát triển kinh tế

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao những chủ trương và việc triển khai kịp thời đồng bộ các giải pháp thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh Covid -19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế của thành phố nên các chỉ tiêu trên các lĩnh vực cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu ngân sách ước đạt 2.069 tỷ đồng đạt 113,6% dự toán thành phố giao, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản; sản xuất công nghiệp; các hoạt động thương mại, du lịch đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2021 và đã giải quyết việc làm cho 1.700 lao động.

Tuy vậy, Nhân dân thành phố khá lo lắng vì sau những khó khăn do dịch bệnh Covid – 19, thì hiện nay giá nguyên, nhiên, vật liệu liên tục tăng, dẫn đến giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng, chi phí sản xuất tăng cao ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, xây dựng, dịch vụ vận tải, khai thác thủy, hải sản gặp nhiều khó khăn, nhiều tàu cá phải nằm bờ vì không đủ chi phí vận hành. Tín dụng, nợ xấu, thị trường bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Việc thu hồi đất nông nghiệp, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn khá nhiều gây ra tình trạng thất nghiệp ở một bộ phận nông dân, việc chuyển đổi nghề nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nói chung và người dân sau khi bị thu hồi đất nói riêng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nên tình trạng thiếu việc làm trong lao động nông thôn có xu hướng gia tăng.

Cử tri và Nhân dân mong muốn chính quyền và các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân trong sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 2% lãi suất khi vay vốn ngân hàng thương mại. Quan tâm chính sách giảm nợ, khoan nợ, giảm lãi suất ngân hàng cho các chủ trang trại, gia trại, các chủ tàu cá ... bị ảnh hưởng bởi giá xăng dầu, vật tư, nguyên liệu tăng cao; tăng cường kiểm tra, bình ổn giá trên thị trường, nhất là kiểm soát giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi để người nông dân không bị thua lỗ; tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy phát triển các sản phẩm OCOOP của thành phố. Đồng thời, cần có kế hoạch đầu tư lâu dài cả về cơ sở vật chất lẫn con người trong phát triển ngành dịch vụ du lịch nhằm đảm bảo tính phát triển bền vững của ngành du lịch.

- Về giáo dục, y tế và chính sách xã hội

Cử tri và Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao với những thành tích mà ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố đã đạt được trong năm học 2021 - 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh Covid - 19, nhưng ngành Giáo dục- Đào tạo thành phố đã chủ động, linh hoạt sáng tạo trong việc tổ chức dạy và học, trong phòng chống dịch bệnh hoàn thành chương trình năm học đề ra, tỷ lệ học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, tỉnh, thành phố đạt cao, nhiều học sinh đạt thủ khoa đầu vào của trường chuyên Võ Nguyên Giáp. Vui mừng trước quyết định của Quốc hội về việc thiết kế môn Lịch sử trong chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông bao gồm cả phần bắt buộc và phần tự chọn một cách hợp lý, khoa học đảm bảo hiệu quả cao nhất trong giáo dục truyền thống và phát triển nhân cách cho học sinh. Tuy nhiên, dư luận Nhân dân cũng rất quan tâm đến việc thay đổi sách giáo khoa mới năm học 2022 - 2023, việc thay đổi chương trình giáo dục đối với bậc học THPT, chất lượng, tính đồng đều trong bố trí chương trình của các bộ sách giáo khoa đang được lựa chọn và giảng dạy tại các trường. Việc tăng học phí đối với các cấp học công lập trong năm học mới với dự kiến tăng gấp 3-4 lần mức đóng học phí hiện tại là gánh nặng cho nhiều người dân, nhất là các gia đình có thu nhập thấp, những gia đình có con đang đi học.

Cử tri và Nhân dân mong ngành giáo dục thường xuyên xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi, có tâm huyết với nghề, chú trọng hơn nữa công tác giáo dục kỹ năng, đạo đức cho học sinh, đồng thời quan tâm tới việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học đáp ứng với nhu cầu dạy và học trong tình hình mới. Mong muốn chính quyền và các ngành chức năng kiến nghị về việc nghiên cứu lộ trình tăng học phí phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên

truyền để cho các phụ huynh và Nhân dân hiểu rõ hơn về những thay đổi, các chủ trương, chính sách mới trong công tác giáo dục nhằm ổn định tình hình tạo niềm tin cho phụ huynh, học sinh và Nhân dân.

Cử tri và Nhân dân ghi nhận những nỗ lực của ngành Y tế và các cơ quan chức năng trong phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid - 19, trong chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Tuy vậy, dư luận Nhân dân vẫn còn lo lắng về chất lượng khám và điều trị bệnh, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ y tế của các Trạm Y tế chưa đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh ban đầu cho người dân. Tâm lý chủ quan, lơ là của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cử tri và Nhân dân mong muốn các ngành chức có các giải pháp tăng cường tuyên truyền người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến phức tạp của các biến chủng mới. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, cán bộ cho Trạm y tế của các xã, phường, quan tâm đến các chế độ chính sách cho cán bộ y tế, nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

- Về Quản lý tài nguyên, môi trường và đô thị

Cử tri và Nhân dân ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc quản lý tài nguyên môi trường, quản lý đô thị trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên Nhân dân cũng quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường của các nhà máy, các cơ sở sản xuất trên địa bàn. Việc cải tạo, nâng cấp, thi công các công trình giao thông, hệ thống thoát nước, hệ thống thoát nước thải R3 một cách dài trải, kéo dài ... gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo an toàn giao thông, một số quy hoạch, dự án treo trong nhiều năm gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Nhân dân mong muốn các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về môi trường, chỉ đạo các cơ quan liên quan yêu cầu các đơn vị thi công các công trình trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ thi công, hoặc thực hiện thi công bằng hình thức cuốn chiếu để đảm bảo đời sống, sản xuất của người dân. Thống kê các dự án, quy hoạch treo trên địa bàn, xem xét dự án, quy hoạch nào còn tiếp tục triển khai, dự án, quy hoạch nào không còn tính khả thi để đề nghị thay đổi quy hoạch đảm bảo quyền lợi và cuộc sống của người dân.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Về công tác tuyên truyền phổ, biến giáo dục pháp luật

Trong 6 tháng đầu, Mặt trận các cấp thành phố đã tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp. Trong

đó tập trung phát huy hiệu quả chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận các xã, phường, cùng cố, duy trì hoạt động của 137 "*Nhóm nòng cốt*" tuyên truyền pháp luật ở khu dân cư, 15 "*Điểm sáng chấp hành pháp luật*", tổ chức và phối hợp tổ chức gần 200 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với sự tham gia của trên 10 nghìn lượt người. Duy trì chuyên mục Đại đoàn kết.... để phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật.

Bên cạnh các hình thức tuyên truyền, vận động truyền thống, Mặt trận thành phố tập trung phát huy hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh của xã, phường, khu dân cư, các trang mạng xã hội của Mặt trận và các tổ chức thành viên; xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả 2 mô hình "*Loa phường*" và "*Zalo kết nối người dân*" ở 15/15 xã, phường và 137/137 Khu dân cư với sự tham gia của gần 75% hộ gia đình trên địa bàn thành phố. Thông qua đó, đã cập nhật kịp thời, chính xác các thông tin đến với người dân, đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng, dư luận Nhân dân để tuyên truyền, định hướng dư luận, phản ánh với cấp uỷ, chính quyền kịp thời giải quyết, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Các hoạt động tuyên truyền, vận động của Mặt trận đã góp phần cung cấp thông tin mọi mặt đời sống xã hội, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

2. Công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW

Thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận đã tổ chức hội nghị thống nhất hiệp thương với các đoàn thể CT - XH thành phố và được sự thống nhất của Thường trực Thành uỷ, xây dựng, triển khai Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2022 với 04 nội dung giám sát. Đến nay, đã triển khai thực hiện 02 nội dung: Giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên, đây là nội dung giám sát thường xuyên, xuyên suốt trong năm 2022 và hoàn thành giám sát việc cấp kinh phí hoạt động cho Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban công tác Mặt trận khu dân cư hoạt động theo quy định hiện hành của Nhà nước, HĐND, UBND tỉnh đối với 15 đơn vị xã, phường.

Hướng dẫn Mặt trận các xã, phường hiệp thương thống nhất với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hiệp thương, thống nhất lựa chọn và xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện năm 2022 với 01 nội dung phản biện; 25 nội dung giám sát (trong đó có 24 nội dung của cơ sở và 01 nội dung theo sự chỉ đạo giám sát chung đó là Giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và thực hiện chức trách,

nhiệm vụ của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên). Đến nay, đã có 6/15 đơn vị đã hoàn thành 01 nội dung phản biện, 6 nội dung giám sát, cơ bản các đơn vị còn lại đang triển khai thực hiện. Nội dung tập trung vào các vấn đề như: Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; an toàn thực phẩm; việc thu chi các nguồn quỹ do người dân đóng góp; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; việc thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn....

Phối hợp với Thường trực HĐND, các ban của HĐND thành phố, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố, Phòng Y tế thành phố thực hiện tốt 6 nội dung phối hợp giám sát và khảo sát ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 và việc thực hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 3 – HĐND thành phố khóa XXII. Đồng thời, hướng dẫn Mặt trận các xã, phường thực hiện tốt 13 nội dung giám sát phối hợp.

Tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật thực hiện dân chủ cơ sở với sự tham gia 1.087 người và 62 ý kiến góp ý. Tham gia phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND Tỉnh “Quy định mức thu học phí năm học 2022 – 2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” với 8 ý kiến tham gia. Thông qua đó, đã phát huy vai trò cán bộ Mặt trận, của Ban tư vấn, tổ tư vấn, Ban Công tác Mặt trận và của Nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Gửi công văn đề nghị HĐND, UBND xem xét lựa chọn các nội dung phù hợp để Mặt trận thành phố tiến hành phản biện, trong đó tập trung vào 02 nội dung chính: Phản biện dự thảo các đề án, dự án, nghị quyết của HĐND cùng cấp; phản biện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội của UBND cùng cấp.

3. Công tác tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố năm 2022 và các văn bản lồng ghép chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Mặt trận xã, phường tuyên truyền, phổ biến pháp luật như: Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng...

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư và Quyết định số 516-QĐ/TU ngày 02/02/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số

124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về quy định giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Tổ chức 13 hội nghị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc với cử tri (trong đó có 4 hội nghị TXCT 2 cấp đại biểu HĐND tỉnh, thành phố) với sự tham gia của gần 1.000 cử tri với gần 100 ý kiến, kiến nghị của cử tri, các ý kiến chủ yếu liên quan trên một số lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng và chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, những bất cập trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý về thu gom rác thải, bảo vệ môi trường... Đồng thời, trực tiếp tiếp nhận ý kiến cử tri bằng văn bản đối với những đơn vị không tổ chức hội nghị TXCT do tình dịch bệnh Covid – 19. Tất cả các ý kiến kiến nghị của cử tri được Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, đại diện lãnh đạo UBND thành phố, Sở, ngành tiếp thu, giải trình, được BTT Mặt trận thành phố tổng hợp gửi các cơ quan có chức năng trả lời cho cử tri theo quy định. Tăng cường công tác giám sát việc trả lời ý kiến của cử tri đối với các cơ quan chức năng.

Công tác xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được Ban thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố tiếp tục quan tâm, chú trọng thực hiện, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền luật định. Phân công 01 đồng chí trong Ban Thường trực tham gia tiếp công dân theo định kỳ, 01 đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác tiếp công dân tại trụ sở làm việc của cơ quan. Đồng thời, chỉ đạo Mặt trận các xã, phường phối hợp với chính quyền thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận thành phố không trực tiếp nhận đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

4. Tham gia thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

Xác định nhiệm vụ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân với phương châm lấy dân làm gốc, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, từ đó, Mặt trận các cấp thành phố triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì; xây dựng và sửa đổi hương ước, quy ước; thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Người dân được tham gia bàn bạc, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thông qua việc triển khai xây dựng các mô hình “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, “Khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu”.

Huy động nguồn lực, đồng thời tuyên truyền, vận động, người dân tự nguyện đóng góp để thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân (thông qua phiếu đánh giá của các hộ dân) để xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quan tâm đến người có công, các gia đình chính sách, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Mặt trận các cấp thành phố, các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với phòng Tư pháp thực hiện rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức các tổ hòa giải, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện hoạt động hòa giải; tạo điều kiện cho các thành viên, hội viên tổ hòa giải tham gia tích cực vào công tác hòa giải ở cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số vụ việc tiếp nhận hoà giải 17 vụ việc; số vụ việc hoà giải thành: 11 vụ việc; số vụ việc hoà giải không thành: 06 vụ. Hoạt động hòa giải thực sự đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở, góp phần củng cố tình làng, nghĩa xóm, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, hạn chế khiếu kiện ở cơ sở đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương

III. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN THÀNH PHỐ

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, thông qua tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận thành phố kiến nghị một số nội dung sau:

Thứ nhất: Đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp vừa phòng chống dịch Covid – 19 với những biến thể mới đang diễn biến phức tạp, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vacxin phòng, chống dịch Covid- 19 vừa triển khai thực hiện tốt công tác tiêm chủng.

Thứ hai: Trong thời gian tới, các công trình trọng điểm của Quốc gia, của tỉnh trên địa bàn thành phố, qua lấy ý kiến Nhân dân ở các địa bàn có tác động trực tiếp từ các dự án, cơ bản Nhân dân rất đồng tình và ủng hộ. Tuy nhiên, để các công trình diễn ra đảm bảo theo Kế hoạch, đề nghị UBND thành phố, các cơ quan có chức năng đề nghị các đơn vị đầu tư, thi công thực hiện đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ dân bị ảnh hưởng thực hiện tái định cư sớm và thuận lợi. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng phải kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người dân (nên áp giá cao nhất trong khung giá quy định áp dụng). Trong thực hiện tái định cư cần phải đảm bảo cơ sở hạ tầng như điện, đường, nước,

vệ sinh môi trường đảm bảo cuộc sống cho các hộ tái định cư. Đồng thời, cần quan tâm giải quyết việc làm, phát triển sản xuất, ổn định đời sống cho người dân. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đề nghị các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin với chính quyền địa phương để tăng cường sự liên kết của các bên liên quan nhằm thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ của Dự án.

Thứ ba: Hiện nay, các công trình thi công hệ thống thống thoát nước thải R3 trên địa bàn thành phố sắp hết thời gian thi công theo quy định, tuy nhiên hiện nay các công trình đang được thi công dài trải hầu hết ở các xã, phường, thời gian thi công kéo dài, việc hoàn trả mặt bằng sau thi công còn chậm và không đảm bảo chất lượng... gây mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân. Cử tri nhiều xã, phường đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được khắc phục. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện các cam kết trong thi công.

Thứ tư: Qua công tác giám sát việc cấp kinh phí hoạt động cho Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban công tác Mặt trận khu dân cư hoạt động theo quy định. Cơ bản UBND các xã, phường đã bố trí kinh phí hoạt động cho Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư theo quy định. Tuy nhiên, còn 14/15 đơn vị chưa bố trí kinh phí cho hoạt động của Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” (theo Công văn số 10096/BTC-HCSN ngày 21/8/2018 của Bộ Tài chính); 15/15 đơn vị chưa bố trí kinh phí hoạt động cho Ban vận động và tiếp nhận quỹ cứu trợ (theo Thông tư số 174/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính); 14/15 đơn vị chưa bố trí kinh phí chi hoạt động giám sát và phản biện xã hội (theo Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính); 4/15 đơn vị không bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên cho Mặt trận (theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh). Việc bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội còn thấp (từ 3,8 đến 8 triệu đồng/năm) chưa đảm bảo để tổ chức các hoạt động; một số đơn vị chưa cấp đủ kinh phí cho hoạt động của Ban TTND (theo Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Quảng Bình quy định); Một số đơn vị chưa bố trí kinh phí hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (theo Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ).

Đề nghị HĐND, UBND các xã, phường:

- Bố trí kinh phí cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; kinh phí hoạt động của Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo”; kinh phí hoạt động của Ban vận động và tiếp nhận ủng hộ quỹ cứu trợ; kinh phí hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo đúng quy định.

- Bố trí đúng và đủ 2 nguồn kinh phí thực hiện Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (cho Mặt trận xã, phường 20 triệu đồng/năm, Ban công tác Mặt trận Khu dân cư 5 triệu đồng/năm) và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cho Mặt trận các xã, phường (5 triệu đồng/năm). Hai nguồn kinh phí này được cân đối từ ngân sách tỉnh.

- Tạo điều kiện tăng kinh phí hoạt động thường xuyên của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Mặt và các đoàn thể.

Thứ năm: Thời gian tới, các trường trên địa bàn sẽ bước vào năm học mới 2022 - 2023, điều mà các phụ huynh lo lắng là các khoản thu tự nguyện đầu năm, việc tổ chức, quản lý công tác dạy thêm, học thêm, việc học tiếng Anh tăng cường ở các trường... Đề nghị chính quyền thành phố và các phòng, ban, ngành chức năng tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định, tránh tình trạng lạm thu đầu năm học ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Trên đây là kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố 6 tháng đầu năm năm 2022 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố thông báo đến Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu tham dự kỳ họp./.

Nơi nhận:

- UBMT tỉnh;
- Thường vụ Thành ủy;
- TTHĐND - UBND thành phố;
- Các vị đại biểu HĐND thành phố;
- UBMT các xã, phường;
- Lưu./.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Sơn